
สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2565 

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา 

 
ผู้มาประชุม 

 

ลำดับ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายสัญญา ชิตกุล ประธานสภา อบต.   
2 นายสุรพล  วายุกุล รองประธานสภา อบต.  
3 นายพรเทพ ขาวจิตร เลขานุการสภา อบต.  
4 นายณรงค์ศักดิ์ อินทร์ทิม สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3   
5 นางปรียา บุญที่สุด สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4  
6 นายสถานันท์ บัวพรหม สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 5   
7 นายวิโชต ิ ศุภลักษณ์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6  
8 นายภานุวัฒน์ จันทร์พฤกษ์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8   
9 นายประสิทธิ์ เพ็ชรชู สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9  

10 นางอรอนงค์ วิเชียรวงค์ สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 10   
 
ผู้ไม่มาประชุม   (ไม่มี) 

    
 

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
2 นายนันทวัช ปาละคเชนทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   
3 นายประยุธ   วายุกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   
4 นายละเอก วรรณคีรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   
5 นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   
6 นางสาววราภรณ์          กล่อมจิตร ผู้อำนวยการกองคลัง   
7 นายวโรทัย จงจิตต์ เจ้าพนักงานธุรการฯ   
8 นายสุเชาว ์ โภคัย กำนันตำบลกะเปา  
9 นายปรีชา มีลักษณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8  
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 10 นายเกษม คงทอง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ 12 (ท่าขนอน)  
 11 นายสนอง เพชรชู คพรฟ  
 12 นายปิยะ รักนุ้ย พนักงานพิทักษ์ป่า  
 13 นางสาวปวีณา ทิพเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
 14 นางสาวอภิชญา อินทรเพชร นักพัฒนาชุมชน  
 15 นางสาวฉวีวรรณ รักษ์ชูชื่น นักทรัพยากรบุคคล  
 16 นางสาวรัชนี ธรรมรัตน์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
 17 นางสาวกรวิกา ชูเพชรทอง แม่บ้าน  
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
  
เลขานุการสภา 
นายพรเทพ  ขาวจิตร 

บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปามาประชุมจำนวน 10 ท่าน ถือว่าครบ
องค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนเพ่ือบูชาพระรัตนตรัย และ
ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

ขอสวัสดีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาทุกท่าน ที่มาประชุมโดยพร้อม
เพรียงกันในวันนี้ ในสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   กะเปา สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครับ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุม 

 1.1 การรายงานตัวของพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ 

ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

ขอเชิญพนักงานบรรจุใหมทุ่กท่านแนะนำ ชื่อ-สกุล และตำแหน่งงานที่ทำ 

นางสาวปวีณา ทิพเศษ    เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 
ดิฉัน นางสาวปวีณา ทิพเศษ   ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน        

น.ส.อภิชญา อินทรเพชร    เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 
ดิฉันนางสาวอภิชญา อินทรเพชร   ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน 

น.ส.ฉวีวรรณ รักษ์ชูชื่น เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 
ดิฉัน นางสาวฉวีวรรณ รักษ์ชูชื่น ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล 

น.ส.รัชน ีธรรมรัตน์    เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 
ดิฉัน นางสาวรัชนี ธรรมรัตน์   ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

น.ส.กรวิกา ชูเพชรทอง เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 
ดิฉัน นางสาวกรวิกา ชูเพชรทอง ตำแหน่ง  แม่บ้าน 

ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

ท่านสมาชิกสภาทุกท่านก็ได้รู้จักพนักงานบรรจุใหม่กันแล้ว เผื่อชาวบ้านต้องการ
สอบถามจะได้แนะนำได้ และก็ขอให้พนักงานที่บรรจุใหม่ทุกท่านทำงานอย่างมีความสุข
นะครับ ขอเชิญแต่ละท่านทำงานตามปกติ 

ที่ประชุม รับทราบ 

 1.2 การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ หมู่ที่ 8 บ้านกะเปาด้วน 
ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

เชิญคุณเกษม คงทอง หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี สฎ 19 ท่าขนอน ชี้แจงครับ 

หัวหน้าหน่วยป้องกันฯ 

นายเกษม คงทอง 
 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 

ผมนายเกษม คงทอง  หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าฯ ครับ สืบเนื่องจากทางหน่วยงาน
ได้รับการร้องเรียนว่ามีการบุกรุกพ้ืนที่ป่า บริเวณคลองกะเปาด้วน พื้นที่หมู่ที่ 4 และ 8 
ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม และพ้ืนที่บางส่วนยังติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลอง
ยัน ซึ่งเมื่อวันที่  17 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่าฯ ได้ร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ เข้าตรวจสอบพ้ืนที่ดังกล่าว พบว่ามีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าจำนวน 1 ไร่ 2 
งาน 44 ตรว. และยังได้รับการแจ้งการบุกรุกเพ่ิมจึงได้ไปตรวจสอบอีกใน 
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วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เป็นเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 60 ตรว.  จึงได้ประสานงานมายัง 
อบต.กะเปา เพ่ือรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข 
 

ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

เชิญท่านกำนันตำบลกะเปาชี้แจงครับ 
 
 

กำนันตำบลกะเปา 
นายสุเชาว์ โภคัย 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 

ผมนายสุเชาว์ โภคัย กำนันตำบลกะเปา ครับ จากกรณีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าดังกล่าวซึ่ง
ในปัจุบันได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีสร้างที่พักพร้อมเดินสายไฟฟ้าเข้าไปยังพ้ืนที่บุกรุก 
และจะไปขอบ้านเลขท่ีชั่วคราวแล้วครับ 
 

ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
 
 

นายก อบต.  
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ผมนายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายก 
อบต.กะเปา ครับ  ผมอยากให้ทุก ๆ ท่านในที่ประชุมไปร่วมตรวจสอบพ้ืนที่ป่าทีถูกบุก
รุกด้วยกันครับ เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัญหาตามความเป็นจริง 
 

ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

สำหรับเรื่องการบุกรุกพ้ืนที่ป่าในหมู่ที่ 4,8 คลองกะเปาด้วน ที่ทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงมา
นั้น สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบกันแล้วนะครับ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.3  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  แก้ไข  ฉบับที่ 1 พ.ศ .2565 
 

ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด 
 
 

รองปลัด 
นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์ 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 

ดิฉันนางสาววาสนา ศรีคิรินทร์  ตำแหน่ง รองปลัด ค่ะ  สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570)  แก้ไข  ฉบับที่ 1 พ.ศ .2565  เป็นโครงการฝึกอบรมและฝึก
ทบทวนความรู้ อปพร. อบต.กะเปา และโครงการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความ
พร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องในการ
ดำเนินงานแต่มีการระบุปีการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขปี
การดำเนินนงานของโครงการดังกล่าว 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 หมวด 4  ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ 
พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย  

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

  
ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ได้จัดทำรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวัน
พฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จำนวน 18 หน้า คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะ
เปา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ผลปรากฏว่า ไม่มีการแก้ไขหรือ
เพ่ิมเติมแต่อย่างใด 

ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

สมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อท้วงติงรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เชิญครับ  

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

ผมขอมติที่ประชุมครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลกะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โปรดยกมือครับ 

- เห็นชอบ         9   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ       -    ไม่มี 
- งดออกเสียง      1   เสียง (นายสัญญา  ชิตกุล) 

            สมาชิกอยู่ในที่ประชุม     10   เสียง 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 9 เสียง   ไม่เห็นชอบ ไม่มี   งดออกเสียง 1 เสียง 
ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวัน
พฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
     -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
 

ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ครับ  
 

นายก อบต. กะเปา 
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ผมนายปรารถนา  จันทร์พฤกษ์ นายก 
อบต. กะเปา ครับ ขอแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ต่อประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ครับ 
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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

     บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนตำบลกะเปา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 
          1. สถานะการคลัง 
              1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

      

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงิน ดังนี้ 

 

      

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 43,269,890.49 บาท 
      

1.1.2 เงินสะสม จ านวน 89,801,518.91 บาท 
      

1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 18,911,380.95 บาท 
      

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ รวม 
16,400.00 บาท 

      

1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
   

    

1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
  

2. การบรหิารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    

2.1 รายรับจริง จ านวน 31,853,214.51 บาท ประกอบด้วย 
      

หมวดภาษีอากร จ านวน 32,992.66 บาท 
      

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 192,751.50 บาท 
      

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 164,654.82 บาท 
      

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค  
และกิจการพาณิชย์ 

จ านวน 0.00 บาท 

      

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 83,490.00 บาท 
      

หมวดรายได้จากทุน จ านวน 4,100.00 บาท 
      

หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 15,938,606.53 บาท 
      

หมวดเงินอุดหนุน จ านวน 15,436,619.00 บาท 
    

2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 12,856,879.56 บาท 
    

2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 22,901,397.48 บาท ประกอบด้วย 
      

งบกลาง จ านวน 6,661,836.65 บาท 
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งบบุคลากร จ านวน 8,601,871.00 บาท 
      

งบด าเนินงาน จ านวน 4,129,649.83 บาท 
      

งบลงทุน จ านวน 1,631,800.00 บาท 
      

งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,876,240.00 บาท 
      

งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
    

2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 3,104,604.06 บาท 
    

2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 6,886,000.00 บาท 
    

2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
    

2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
 

  

รายละเอียดรายรับ รายรับจริง ประมาณการให้เลขานุการนายก อบต. ชี้แจง ครับ 
 

เลขานุการนายก 
นายนันทวัช ปาละคเชนทร์ 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ผมนายนันทวัช  ปาละคเชนทร์ รอง
นายก อบต. กะเปา ครับ ขออ่านคำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ต่อจากท่านนายก ครับ 

 
1. รายรับ                                                                                                                                

รายรบั 
รายรบัจรงิ 
ป ี2564 

ประมาณการ 
ป ี2565 

ประมาณการ 
ป ี2566 

รายไดจ้ัดเกบ็เอง 
      

  

หมวดภาษีอากร 32,992.66 145,000.00 31,000.00 
  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 192,751.50 134,500.00 55,200.00 
  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 164,654.82 275,500.00 154,300.00 
  

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 83,490.00 100,000.00 50,500.00 
  

หมวดรายได้จากทุน 4,100.00 0.00 2,000.00 
  

รวมรายไดจ้ดัเกบ็เอง 477,988.98 655,000.00 293,000.00 

รายได้ทีร่ฐับาลเกบ็แลว้จดัสรรใหอ้งค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

      

  

หมวดภาษีจัดสรร 15,938,606.53 15,345,000.00 14,907,000.00 
  

รวมรายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
 

15,938,606.53 15,345,000.00 14,907,000.00 

รายได้ทีร่ฐับาลอดุหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่น
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ทอ้งถิน่ 
  

หมวดเงินอุดหนุน 15,436,619.00 16,000,000.00 15,800,000.00 
  

รวมรายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนนุใหอ้งคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

15,436,619.00 16,000,000.00 15,800,000.00 

รวม 31,853,214.51 32,000,000.00 31,000,000.00 
 
 

2. รายจ่าย 
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

จ่ายจากงบประมาณ       
งบกลาง 6,661,836.65 7,062,197.00 7,071,710.00 

งบบุคลากร 8,601,871.00 11,386,225.00 11,202,240.00 

งบดำเนินงาน 4,129,649.83 6,959,778.00 7,023,750.00 

งบลงทุน 1,631,800.00 4,193,500.00 2,494,300.00 

งบเงินอุดหนุน 1,876,240.00 2,398,300.00 3,208,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 22,901,397.48 32,000,000.00 31,000,000.00  
  
ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

เมื่อคณะผู้บริหารได้ชี้แจงคำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว ต่อไปให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาดูส่วนที่ 
2 เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพร้อม ๆ 
กันครับ ถ้าสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้  

ที่ไปชุม      ไม่มี 
 

ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

เมื่อมีข้อซักถาม ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นของแต่ละโครงการใน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครับ 
 

นายก อบต.กะเปา 
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ผมนายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายก 
อบต.กะเปา ครับ ขอชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นของแต่ละโครงการในงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แต่ละโครงการดังนี ้

 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนวัด หมู่ที่ 4  เพราะถนนเป็น
หลุมเยอะมาก ชาวบ้านก็ใช้สัญจรไปมาได้ลำบากมากครับ 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนเหรียง หมู่ที่ 5 เพราะ
ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาและบรรทุกพืชผลทางการเกษตรได้ลำบากครับ 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสองพ่ีน้อง หมู่ที่ 6 เพราะถนน
สายนี้ชาวบ้านใช้เป็นจำนวนมาก สามารถลดระยะเวลาการเดินทางไปยัง     
รพสต.กะเปา ได้ครับ 

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขานุ้ย-ถ้ำเขาปง หมู่ที่ 10 
เพราะมีชาวบ้านใช้สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากถนนเส้นนี้ผ่านสำนัก
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ปฏิบัติธรรมถ้ำเขาปงครับ 
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาเพชร-เขาปง หมู่ที่ 10 เพราะ

ถนนมีหลุมอยู่มากช่วงหน้าฝนสัญจรไปมาได้ลำบาก และช่วงหน้าแล้งฝุ่นก็เยอะ
ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร 

และยังมีโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะอีก 2 โครงการ ขอเชิญรองนายก  
นันทวัช ปาละคเชนทร์ ชี้แจงครับ 
 

รองนายก อบต.กะเปา 
นายนันทวัช ปาละคเชนทร์ 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ผมนายนันทวัช ปาละคเชนทร์ รองนายก 
อบต.กะเปา ขอชี้แจงอุดหนุนไฟฟ้าฯ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะโครงการที่ 
6 และ 7 ต่อจากท่านนายกครับ 
 

 6. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณถนนสายแยก ทช.6019-บ้าน
ปากทำเรียง หมู่ที่ 6,1,3,10 เดิมตั้งประมาณการไว้ราคาไว้ 345,000 บาท 
และต่อมาเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้เข้าสำรวจใหม่ ได้ประมาณการราคาในการ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทครับ 

7. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณถนนสายมิตรภาพตอนบน 
(คลองเสียด) หมู่ที่ 8  เพราะถนนช่วงกลางคืนมืดมาก เสียงต่อความปลอดภัย
ของชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกร เวลาขับรถไปกรีดยางจะช่วย
ได้มากครับ 
 

ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

สมาชิกท่านใดจะสอบเชิญครับ 
 
 

ส.อบต.หมู่ที่ 8 
นายภานุวัฒน์ จันทร์พฤกษ์ 
 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 

ผมนายภานุวัฒน์ จันทร์พฤกษ์ ส.อบต.หมู่ที่ 8  มีข้อสงสัย 1.1.2 เงินสะสม จำนวน 
89,801,518.91 บาท สามารถใช้ได้จริงเท่าไหร่ครับ 
 

ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา  ชิตกุล 

เชิญผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงครับ 
 
 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
น.ส.วราภรณ์ กล่อมจิตร 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 

ดิฉันน.ส.วราภรณ์ กล่อมจิตร ผู้อำนวยการกองคลัง ขอชี้แจงเก่ียวกับสถานการณ์คลังค่ะ 
     ข้อ 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป   
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อบต.กะเปา มียอดเงิน
สะสม ตามข้อ ๑.๑.๒ จำนวน ๘๙,๘๐๑๕๑๘.๙๑ บาท ซึ่งเงินสะสมยอดนี้ ระบบบัญชี
จะดึงข้อมูลมาจากงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ซึ่งได้รวมทรัพย์สินของ อบต. ไว้ใน
ยอดนี้ด้วย ส่วนยอดเงินสะสมจริงจะต้องพิสูจน์ยอดเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส.อบต.หมู่ที่ 3 
นายณรงค์ศักดิ์ อินทร์ทิม 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 

ผมนายณรงค์ศักดิ์ อินทร์ทิม ส.อบต.หมู่ที่ 3  ขอสอบถามเกี่ยวกับไมค์ในห้องประชุมมี
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เพียงเท่านี้หรือครับ ผมอยากได้แบบที่ติดตั้งไว้ที่โต๊ะแต่ละคน เพ่ือความสะดวกในการใช้
งานประชุมครับ 
 

ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา  ชิตกุล 

ขอเชิญรองปลัดชี้แจงครับ 

รองปลัด  
นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์ 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 

ดิฉันนางสาววาสนา ศรีคิรินทร์  ตำแหน่ง รองปลัด  เรื่องไมค์ในห้องประชุม เดิมมีแบบที่
ติดตั้งแต่ละโต๊ะอยู่ แต่ตอนนี้เสีย เคยให้ช่างเข้ามาตรวจสอบดูเบื้องต้นแล้วแต่ช่างก็ไม่
ทราบสาเหตุที่แท้จริง จะปรับปรุงให้ค่ะ 
 

ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา  ชิตกุล 
 

สมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือมีข้อท้วงติง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ิมเติมบ้างครับ 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา  ชิตกุล 
 
 
 
 

ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา ญัตติการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ในวาระท่ี 1 (ขั้นรับหลักการ) โปรดยกมือครับ 
                เห็นชอบ     9   เสียง 
                ไม่เห็นชอบ   -   ไม่มี 
                งดออกเสียง  1  เสียง  (นายสัญญา  ชิตกุล) 
   สมาชิกอยู่ในที่ประชุม  10 เสียง 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

ที่ประชุมได้พิจารเห็นชอบญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ครับ 
 

ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 และมีมติรับหลักการในวาระที่ 1 แล้ว ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการ      
แปรญัตติ ให้สมาชิกสภาฯ เสนอว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะเสนอจำนวนกี่คน ซึ่งไม่ต่ำกว่า 3 คนและ
ไม่เกิน 7 คน โดยมีผู้รับรอง 2 คน และขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อกฎหมายด้วยครับ 
 

เลขานุการสภา 
นายพรเทพ  ขาวจิตร 

เรียนประธานสภา ฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่านผู้เข้าร่วมประชุม ผมนายพรเทพ  
ขาวเทพ เลขานุการ สภา อบต.กะเปา   
 

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554 
   ข้อ  45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสาม 
 
 
วาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจำนวนผู้ทีอยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้
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พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็น
กรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้  และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
   ข้อ  49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  ภายในระเวลาเสนอคำ
แปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ 
โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
   ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่น
เดี่ยวกับการเสนอญัตติ การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
   ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว   ผู้
แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้ 
   ข้อ  50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้น อย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ
แปรญัตตินั้น  เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น  
ข้อ  103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
 (1)  คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อย
กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 (2)  คณะกรรมการวิสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
   ข้อ  105  ภายใต้บังคับข้อ  103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุด
ต่าง ๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  ดังนี้ 
 (1)  คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (2)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 (3)  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   
 (4)  คณะกรรมการอ่ืน ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร  
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 ถ้ามีความจำเป็น  คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
 ขอเชิญประธานสภา อบต. ดำเนินการต่อไปครับ  

  

ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 
 

เชิญเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติได้เลยครับ 
 

ส.อบต. หมู่ที่ 9 
นายประสิทธิ์ เพชรชู 
 

เรียนประธานสภา ฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่านผู้เข้าร่วมประชุม ผมนายประสิทธิ์ 
เพชรชู ส.อบต. หมู่ที่ 9 ผมขอเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ 7 คน ครับ 
 

ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา  ชิตกุล 

ไม่ทราบว่าท่านอื่นจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา  ชิตกุล 
 

เมื่อไม่มี แสดงว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ 7 
คน และขอให้สมาชิกสภา เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้ง 7 ท่าน พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านตามลำดับ 
 

ส.อบต.หมู่ที่ 8 
นายภานุวัฒน์ จันทร์พฤกษ์ 
 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 

ผมนายภานุวัฒน์ จันทร์พฤกษ์ ส.อบต.หมู่ที่ 8  ขอเสนอคุณณรงค์ศักดิ์ อินทิม ส.อบต.
หมู่ที่ 3 เป็นคณะกรรมแปรญัตติคนท่ี 1 ครับ 
ผู้รับรอง 
นางปรียา บุญที่สุด ส.อบต. หมู่ที่ 4  และ นางอรอนงค์ วิเชียรวงศ์ สอบต. หมู่ที่ 10 
 

ส.อบต. หมู่ที่ 6 
นายวิโชติ ศุภลักษณ์ 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 

ผมนายวิโชติ ศุภลักษณ์ ส.อบต. หมู่ที่ 6 ขอเสนอคุณสถานันท์ บัวพรหม ส.อบต. หมู่ที่ 5 
เป็นคณะกรรมแปรญัตติคนที่ 2 ครับ 
ผู้รับรอง 
นายณรงศักดิ์  อินทร์ทิม ส.อบต. หมู่ที่ 3 และนายประสิทธิ์ เพชรชู ส.อบต. หมู่ที่ 9 
 

ส.อบต. หมู่ที่ 3 
นายณรงศักดิ์  อินทร์ทิม 
 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ผมนายณรงศักดิ์    อินทร์ทิม 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 ผมขอเสนอ นายภานุวัฒน์ จันทร์พฤกษ์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 เป็น
คณะกรรมการแปรญติติคนที่ 3 ครับ 
ผู้รับรอง  
นายสถานันท์ บัวพรหม ส.อบต. หมู่ที่ 5 และนายวิโชติ ศุภลักษณ์ ส.อบต. หมู่ที่ 6  
 

ส.อบต. หมู่ที่ 4 
นางปรียา บุญที่สุด  

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ ทุกท่านดิฉันนางปรียา บุญที่สุด        
ส.อบต. หมู่ที่ 4 ขอเสนอคุณประสิทธิ์ เพชรชู ส.อบต. หมู่ที่ 9 เป็นคณะกรรมแปรญัตติ
คนที่ 4 ค่ะ 
ผู้รับรอง 
นายภานุวัฒน์ จันทร์พฤกษ์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 และนางอรอนงค์ วิเชียรวงศ์ สอบต.หมู่ที่ 10 
 

ส.อบต. หมู่ที่ 9 
นายประสิทธิ์ เพชรชู 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ผมนายประสิทธิ์ เพชรชู      
ส.อบต.หมู่ที่ 9 ขอเสนอคุณอรอนงค์ วิเชียรวงศ์ สอบต.หมู่ที่ 10 เป็นคณะกรรมแปร
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ญัตติคนที่ 5 ครับ 
ผู้รับรอง 
นายณรงศักดิ์  อินทร์ทิม ส.อบต. หมู่ที่ 3 และ นางปรียา บุญที่สุด ส.อบต. หมู่ที่ 4   
 

ส.อบต. หมู่ที่ 5 
นายสถานันท์ บัวพรหม 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ผมนายสถานันท์ บัวพรหม   
ส.อบต. หมู่ที่ 5 ขอเสนอคุณวิโชติ ศุภลักษณ์ ส.อบต. หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมแปรญัตติ
คนที่ 6 ครับ 
ผู้รับรอง 
นายประสิทธิ์ เพชรชู ส.อบต. หมู่ที่ 9 และนายภานุวัฒน์ จันทร์พฤกษ์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 
 

สอบต.หมู่ที่ 10 
นางอรอนงค์ วิเชียรวงศ์ 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ดิฉันนางอรอนงค์ วิเชียรวงศ์ 
สอบต.หมู่ที่ 10 ขอเสนอคุณปรียา บุญที่สุด ส.อบต. หมู่ที่ 4  เป็นคณะกรรมแปรญัตติ
คนที่ 7 ค่ะ 
ผู้รับรอง 
นายณรงศักดิ์  อินทร์ทิม ส.อบต. หมู่ที่ 3 และนายวิโชติ ศุภลักษณ์ ส.อบต. หมู่ที่ 6 

  

ประธานสภา  
นายสัญญา  ชิตกุล 
 

ที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการทั้ง 7 ท่าน เพ่ือพิจารณากลั่นกรองร่างร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 7 
ท่านทำหน้าที่ของท่านต่อไปครับ 
 

ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 
 

ต่อไปเป็นการกำหนดระยะเวลาการเสนอคำแปรญติ ตามข้อ 49 ขอให้สมาชิกสภา ในที่
ประชุม กำหนดระยะเวลา เสนอคำแปรญัตติขอเรียนเชิญสมาชิกสภา เสนอครับ 
 

ส.อบต. หมู่ที่ 3 
นายณรงศักดิ์  อินทร์ทิม 

 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ทุกท่าน ผู้เข้าร่วมประชุม ผมนายณรง
ศักดิ์  อินทร์ทิม ส.อบต.หมู่ที่ 3 ขอเสนอ ดังนี้ 
   วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.  
   วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.  
   วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.  
   วันละ 8 ชั่วโมง รวม 3 วัน เป็นเวลา 24 ชั่งโมง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกะเปา ชั้น 2 ครับ 
 

ประธานสภา อบต. 
นายบุญเลิศ เทพจินดา 

สมาชิกสภาท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
 
 

ที่ประชุม ไม่มี 
 

ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 
 

ที่ประชุมมีมติกำหนดระยะเวลา เสนอคำแปรญัตติ ดังนี้ 
   วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.  
   วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.  
   วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.  
 
 
 
4.2 ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ใน
เขตพื้นที่ป่า 
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ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา  ชิตกุล 

เชิญรองปลัดชี้แจงรายละเอียด 
 
 

รองปลัด  
นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์ 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 

ดิฉันนางสาววาสนา ศรีคิรินทร์  ตำแหน่ง รองปลัด  การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ใน
เขตป่า ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 
 

      ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484  ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง แผ้ว
ถาง หรือเผาป่า หรือ กระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือ
ครอบครองป่าเพ่ือตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระทำภายในเขตท่ีได้ จำแนกไว้เป็น
ประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือโดยได้รับ
ใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

     ตามหนังสืออำเภอคีรีรัฐนิคม ด่วนที่สุด ที่ สฎ 0518/ว1770 ลงวันที่ 2 กันยายน 
2563 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยซน์ใน
พ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต  
     ซึ่งกรมป่าไม้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ป่าไม้เป็นไปอย่างถูกต้องและชัดเจน ตามมติคณะรัฐมรตรีเมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2563 จึงขอชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพ่ือทราบและพิจารณาให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติต่อไป ดังนี้ 
     ๑. ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 23 มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วย
การป่าไม้ ซึ่งได้ยื่นคำไว้แล้ว หรือยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายใน ๑๘0 วัน 
นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ทั้งนี้ ขอให้ยื่นคำขอตามแบบคำขอใช้พ้ืนที่ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ (ป.ส.๑๗) แบบคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า(ป.๘๔-๑) ตามแต่
กรณี โดยยื่นคำขออนุญาตได้ตามที่ระบุในระเบียบ กฎหมาย และให้รวบรวมสำเนาคำ
ขออนุญาตส่งให้หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง เพื่อรวบรวบคำขออนุญาตของ
หน่วยงานในสังกัดส่งไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้) 
ต่อไป 
     2. ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐจัดทำภาพถ่ายทางอากาศ (Google earth) 
แสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขออนุญาตโดยสังเขป แนบมาพร้อมคำขออนุญาตตามแบบในข้อ ๑  
  

     ซึ่งอำเภอคีรีรัฐนิคม ได้พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาต
ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าไม้เป็นไปอย่างถูกต้องและชัดเจน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๒๓ มิถุนายน ๒๕ '๖๓ จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา พิจารณาดำเนินการ
ดังนี้ 
     ๑. กรณีพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๐๗ ให้ยื่นคำขอตามแบบคำขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.๑๗) 
 
พร้อมภาพถ่ายทางอากาศ (Google earth) แสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขออนุญาตโดยสังเขป 
ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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     ๒. กรณีพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้ยื่นคำ
ขอตามแบบคำขอตามแบบคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า (ป.84 -1) พร้อม
ภาพถ่ายทางอากาศ (Google earth) แสดงบริเวณพ้ืนที่ขออนุญาตโดยสังเขป ณ 
สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)  
     ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ซึ่งได้ดำเนินการขอใช้พ้ืนที่ภายในเขตป่าไม้ 
แห่งพระราบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 เพ่ือก่อสร้างโครงการต่าง ๆ จะต้องผ่านการ
พิจารณาเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ตามโครงการดังต่อไปนี้ 
 

 1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4-9-8   หน้า ร.ร.บ้าน
ตะเคียนทอง ช่วงที่ 1 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4-9-8   หน้า ร.ร.บ้าน
ตะเคียนทอง ช่วงที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยวนสาว – หินพัด หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 1 
ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยวนสาว – หินพัด หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 2 
ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า ร.ร.บ้านปากทำเรียง หมู่ที่ 3  
ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
6. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 1 
ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
7. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายหนองใหญ่ หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 2 
ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
8. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายแยก ทช 6019 – บ้าน
ปากทำเรียง ช่วงที่ 1 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
9. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายแยก ทช 6019 – บ้าน
ปากทำเรียง ช่วงที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
10. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายท่าขนอน – เขาพัง ช่วงที่ 
1 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
11. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายท่าขนอน – เขาพัง ช่วงที่ 
2 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
12. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายท่าขนอน – เขาพัง ช่วงที่ 
3 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพระธาตุหินนิลเปา หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 1 
ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพระธาตุหินนิลเปา หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 2 
ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพระธาตุหินนิลเปา หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 3 
ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 
16. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายมิตรภาพตอนบน หมู่ที่  8 
ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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17. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายมิตรภาพ  หมู่ที่ 8 – 
ตำบลเขาพัง ช่วงที่ 1 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
18. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายมิตรภาพ  หมู่ที่ 8 – 
ตำบลเขาพัง ช่วงที่ 2 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
19. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายมิตรภาพ  หมู่ที่ 8 – 
ตำบลเขาพัง ช่วงที่ 3 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
20. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายมิตรภาพ  หมู่ที่ 8 – 
ตำบลเขาพัง ช่วงที่ 4 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
21. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายมิตรภาพ  หมู่ที่ 8 – 
ตำบลเขาพัง ช่วงที่ 5 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
22. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายเสรีธรรม หมู่ที่ 4-9 ช่วงที่ 
1 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
23. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายเสรีธรรม หมู่ที่ 4-9 ช่วงที่ 
2 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
24. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายเกาะยายหมุนหมู่ที่ 7-9 
ต.กะเปา – ตำบลเขาพัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
25. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายเกาะยายหมุนหมู่ที่ 7 
ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยรุ่งรัตน์ หมู่ที่ 10 ตำบลกะเปา 
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
27. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยต้นน้ำโตนพง หมู่ที่ 10 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐ
นิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยอรุณรักษ์ หมู่ที่ 10  ตำบล    
กะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
29. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายกะเปา – ถ้ำผึ้ง ช่วงที่ 1 
ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
30. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายกะเปา – ถ้ำผึ้ง ช่วงที่ 2 
ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
31. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายกะเปา – ถ้ำผึ้ง ช่วงที่ 3 
ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
32. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายกะเปา – ถ้ำผึ้ง ช่วงที่ 4 
ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
33. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโตนยายแหวด หมู่ที่ 8 ตำบลกะเปา 
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
34. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยเกาะ 30/1 หมู่ที่  8 ตำบล   
กะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
35. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 10 ช่วงที่ 1 
ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
36. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสวนปาล์ม หมู่ที่ 10 ช่วงที่ 2 
ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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37. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายซอยสมโภชน์ 200ปี หมู่
ที่ 9-7 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
38. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยศรีนิคมพัฒนา หมู่ที่ 7-3 ตำบล
กะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
39. โครงการก่อสร้างถนนบดอัด สายซอยหน้าเขา หมู่ที่ 3 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐ
นิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
40. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายเขาปง หมู่ที่  9-10 ช่วงที่ 
1 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
41. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายเขาปง หมู่ที่  9-10 ช่วงที่ 
2 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
42. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 7-3 ตำบลกะเปา 
อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
43. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายท่าขนอน – เขาพัง ช่วงที่ 
1 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
44. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายท่าขนอน – เขาพัง ช่วงที่ 
2 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
45. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายท่าขนอน – เขาพัง ช่วงที่ 
3 ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
46. โครงการก่อสร้างที่ทำการบริหารส่วนตำบลกะเปา หมู่ที่ 7 ตำบลกะเปา อำเภอคีรี
รัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา  ชิตกุล 

มีท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ 
 

ที่ประชุม - ไม่มี 

ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา  ชิตกุล 
 
 
 
 

ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ 4.2 ญัตติการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า  โปรดยกมือครับ 
                เห็นชอบ     9   เสียง 
                ไม่เห็นชอบ   -   ไม่มี 
                งดออกเสียง  1  เสียง  (นายสัญญา  ชิตกุล) 
   สมาชิกอยู่ในที่ประชุม  10 เสียง 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  10 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง  1  เสียง 

ประธานสภา 
นายสัญญา  ชิตกุล 

ที่ประชุมได้พิจารเห็นชอบญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการขออนุญาต
เข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา  ชิตกุล 

มีท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ 
 
 
 

ส.อบต. หมู่ที่ 5 
นายสถานันท์ บัวพรหม 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ผมนายสถานันท์ บัวพรหม   
ส.อบต. หมู่ที่ 5  การทิ้งขยะอันตราย ไม่ทราบว่าทางอบต.กะเปา ได้เตรียมสถานที่ไว้บ้าง
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ไหมครับ และวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพัฒนาวัดพระมหาธาตุ
คีรีอินทรวิหาร เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จบรม
ราชชนนีพันปีหลวงครับ 
 

ส.อบต. หมู่ที่ 4 
นางปรียา บุญที่สุด  

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ ทุกท่านดิฉันนางปรียา บุญที่สุด        
ส.อบต. หมู่ที่ 4  สอบถามเรื่องการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า และโครงการป้ายบอกบอกทาง
สถานที่ท่องเที่ยว ไม่ทราบว่าดำเนินการถึงไหนแล้วคะ  และเรื่องพวงหรีดในการมอบเพื่อ
ไว้อาลัยในงานพิธีศพต่าง ๆ ในตำบลกะเปา จะสั่งที่เดิม หรือทางอบต.กะเปา จะจัดทำ
ขึ้นมาแบบสำเร็จเลยคะ ซึ่งแนะนำว่าถ้าทำแบบสำเร็จก็ดีค่ะ แต่ละพวงก็ 500 บาทได้ 
เงินส่วนที่เหลือจะได้ให้เจ้าภาพได้ทำประโยชน์อื่นค่ะ 
 

ส.อบต. หมู่ที่ 1 
นายพรเทพ ขาวจิตร 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ผมนายพรเทพ ขาวจิตร       
ส.อบต. หมู่ที่ 1  ชาวบ้านมีปัญหาน้ำท่วมขังทำให้พืชผลเกษตรเสียหาย เดือดร้อนมาก
ครับ และไม่ทราบว่าทางอบต.กะเปา มีงบประมาณพอที่จะช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนได้
บ้างไหมครับ 
 

ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา  ชิตกุล 

มีชาวบ้านสอบถามผมเรื่องอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เกี่ยวกับการบปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ 
ด้วยครับ เชิญคณะผู้บริหารตอบข้อซักถามครับ 
 

นายก อบต.กะเปา 
นายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ 

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ผมนายปรารถนา จันทร์พฤกษ์ นายก 
อบต.กะเปา ครับ ขอชี้แจงดังนี้ครับ เรื่องสถานที่ขยะอันตราย จะเตรียมการให้ครับ 
และในวันแม่ ที่ 12 สิงหาคม 2565 การพัฒนาวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร ให้แต่ง
กายด้วยชุดจิตอาสาครับ / เรื่องป้ายบอกทางสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลกะเปา ต้องตั้ง
งบประมาณใหม่ครับ / เรื่องพวงหรีดในการแสดงความไว้อาลัยในงานศพ ให้สมาชิกสภา
ทุกท่านหารือกันก่อนดีกว่าครับ/ เรื่องปัญหาน้ำท่วมขังหมู่ที่ 1 ต้องลงพ้ืนที่สำรวจความ
เสียหายก่อนดำเนินการครับ / เรื่องวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้หัวหน้าสำนักชี้แจงครับ / เรื่อง
อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินให้รองปลัดชี้แจงครับ 
 

เจ้าพนักงานธุรการ 
นายวโรทัย จงจิตต์ 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ผมนายวโรทัย จงจิตต์ รักษา
ราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ครับ เรื่องการฉีดวัคซันพิษสุนัขบ้า ตอนนี้อยู่ในขั้นตอน
จัดซื้อครับ ทางผู้จำหน่ายยังไม่สามารถจัดหาวัคซีนได้เลยครับ เนื่องจากตอนนี้วัคซีน
ขาดตลาดครับ เมื่อได้วัคซีนแล้วจะรีบดำเนินการทันทีครับ 
 

รองปลัด 
นางสาววาสนา ศรีคิรินทร์ 

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสาววาสนา ศรีคิรินทร์ 
รองปลัด ค่ะ   การปฏิบัติงานตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพ่ึงพิง  
      อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น หมายความว่า บุคคลที่ทำหน้าที่ช่วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมรกี่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ซึ่งผ่านารอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในระยะยาว ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ไม่ใช่เจ้านห้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน  
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 
 

     ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หมายความว่า ผู้สูงอายึตามกฎหมายส่าด้วยผู้สูงอายุที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มที่ มีภาวะพ่ึงพิง ซึ่งได้ผ่านประเมินตามที่คณะกรรมการ
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ผู้สูงอายุแห่งชาติกำหนด 
 

     การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หมายความว่า การบริการดูแลที่บ้านและที่ชุมชน 
เพ่ือให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ด้านอนามัยพ้ืนฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และ
กายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
ตลอดจนแนะนำการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล 
     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ได้ดำเนินการตามโครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 จนถึง
ปัจจุบัน และในการดำเนินการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา ได้แต่งตั้ง
คณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล(Care Plan)  เพ่ือกำกับ และติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง ตามคำสั่ง ที่ 471/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ประกอบด้วย  
 1. ปลัด อบต.    เป็นประธาน 
 2. นักวิชาการสาธารณสุข (รพ.สต.กะเปา) คณะทำงาน 
 3. พยาบาลวิชาชีพ   คณะทำงาน 
 4. หัวหน้าสำนักปลัด   คณะทำงาน 
 5. นักพัฒนาชุมชน   เลขานุการ 
โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้ 

1. ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้แก่
อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน 

2. จัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ให้แก่อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น 

3. กำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 
4. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

 

 ในปีงบประมาณ 2564 อบต.กะเปา มีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 
ราย คือ นายสมศักดิ์  ปาลคะเชนทร์  และ นางสายพิณ   วิ เชียร  และเมื่อสิ้ น
ปีงบประมาณ นางสายพิณ  วิเชียร ไม่ขอปฏิบัติหน้าที่ และ อบต.กะเปา ได้ดำเนินการ
ประกาศรับสมัครใหม่ ได้นางสาวกิตติญา  เพ็งจันทร์ มาแทน 

 คณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล(Care Plan) ได้ประชุมเมื่อวันที่ 31 
มกราคม 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะเปา ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในการ
คัดเลือกผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ตำบลกะเปาทั้งหมด 20 คน ประกอบด้วย  

หมู่ที่ 1  จำนวน 4 ราย นายซ้อน  ทิพย์เดช,นายปรีชา  รอดเจริญ,นางหนู
เชื่อง  ทองจันทร์ และ นายไว พิบูลย์  

หมู่ที่ 2  จำนวน 2 ราย  นายนพดล  เกี้ยงหนุน, นายณัฐวุธ  คำหมาย 
หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ราย นายปรีดา  ชนะอักษร,นางอุบล  พลายสวัสดิ์ 
 
 
หมู่ที่ 4 จำนวน 4 ราย นางชจูันทร์  เมสิน,นายตรึก  ชูเพชรทอง,นางวรรณา  

ชนะไพรี,นางปรีดา  จันทร์พฤกษ์ 
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หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ราย นายสคุนธ์  จรูญ 
หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ราย นางกาญจนา  ชูวารี,นางซ้วน  สัมพันธ์ 
หมู่ที่ 7 จำนวน 2 ราย นางมั่น  วายุกุล,นายประสาน  ชัยทิพย์ 
หมู่ที่ 8  - ไม่มี – 
หมู่ที่ 9 จำนวน 2 ราย นางเหี้ยง  วรรณายุวัฒน์,นางสั่ว  เพชรชู 
หมู่ที่ 10 จำนวน 1 ราย นายพล  ไกรวงศ์ 

ซึ่งจากรายชื่อทั้งหมด คณะทำงานจะต้องพิจารณาจัดลำดับผู้ที่ต้องรับการดูแลก่อน ดังนี้ 
หมู่ที่ 1 นายปรีชา  รอดเจริญ 
หมู่ที่ 4 นางชูจันทร์  เมสิน,นายตรึก  ชูเพชรทอง,นางปรีดา  จันทร์พฤกษ์ 
หมู่ที่ 6 นางกาญจนา  ชูวารี 
หมู่ที่ 7 นางมั่น  วายุกุล 
หมู่ที่ 9 นางเหี้ยง  วรรณายุวัฒน์ 

ซึ่งรายชื่อที่เหลือจะสำรองไว้ 
 

 ในการปฏิบัติงานจะต้องทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น ซึ่งทั้ง 2 รายได้ทำบันทึกข้อตกลง เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ซึ่งอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง จำนวน 4 คน เว้นแต่กรณี
ในพ้ืนที่มีจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงไม่ถึง 4 คน ให้ดูแลเท่ากับจำนวนผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงที่มีอยู่จริงในพ้ืนที่ และตามแผนการดูแลรายลุคคล(Care Plan) ไม่น้อยกว่า
วันละ 8 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่างเดือนละ 20 วัน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องลง
ลายมือชื่อเวลาที่มาปฏิบัติหน้าที่และเวลากลับ เมื่อทำงานในวันนั้น ๆ เสร็จสิ้นทุกครั้ง 
ณ สถานที่ปฏิบัติงานและจะต้องทำผลงานในการปฎิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิงทุกวันที่มีการปฏิบัติงาน  และในปีงบประมาณ 2566 อบต.กะเปา ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสำหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นไว้ จำนวน 2 
คน ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 120,000-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

ประธานสภา อบต. 

นายสัญญา  ชิตกุล 

สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเชิญครับ  

 
 

ที่ประชุม      ไม่มี 
 

ประธานสภา อบต. 
นายสัญญา  ชิตกุล 

หากไม่มีสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือประชุมมาประชุมใน
วันนี้ ขอขอบคุณและขอปิดประชุมครับ 
 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
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 (ลงชื่อ)    
(นายพรเทพ  ขาวจิตร) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

   (ลงชื่อ)      
   (นายสัญญา  ชิตกุล) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

    
 
 
 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล     
กะเปา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในคราวการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อ
วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ผลปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแต่อย่างใด จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน    
 
 
 

(ลงชื่อ    
          (นายประสิทธิ์  เพ็ชรชู) 
 
 
 

ประธานตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)    
          (นางปรียา  บุญที่สุด) 
 
 
 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงชื่อ)    
          (นายสถานันท์  บัวพรหม) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 


